

คุณคือใคร...ใครคือคุณ....ตามหลักโหราศาสตร์ (4)

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ค. 2552

ราศีธนู (16 ธ.ค.- 15 ม.ค.)

หนุ่มธนู : ชายหนุ่มที่ชอบ..ชอบที่จะได้เขาสังคมพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา สนใจ เรื่องราวใหม่ๆรอบตัวเสมอ เป็นหนุ่มที่อยากรู้ความเป็นไปของโลก ความก้าวหน้า ทางวิทยาการใหม่ๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องเทรนด์แฟชั่นว่าตอนนี้เขฮิตอะไรกัน, นา... เพื่อไม่ให้ตัวเองตกขาว ใครมีปาร์ตี้ มีกิจกรรมอะไร ขอให้บอก เขาพร้อมที่จะเข้าร่วมด้วยเสมอ หนุ่มอินเทรนด์ตัวจริงเสียงจริงเลยนะเนี่ย สิ่งที่เขาทนไม่ได้ก็คือ อะไรก็ตามที่มันดู ซ้ำซากจำเจ เขาเป็นหนุ่มที่ทำมาหากินเก่ง แต่ก็ใช้เงินเก่งไม่แพ้กัน ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ บอกหนุ่มราศีธนูพร้อมช่วยคุณแน่ๆ แมวภายนอกเขาจะดูเป็นผู้ชาย พุดจาประเภทสุนัขไม่รับประทาน ก็ตามทนๆเรื่องนี้ได้ เขาก็ถือได้ว่าเป็นคนน่ารักคนหนึ่งนะ แต่ขอเตือนไว้นิดนึง หนุ่มคนนี้คบใครเขาต้องการความจริงใจ ถ้าเขาพบว่าคุณไม่ได้จริงใจกับเขาแล้วละก็ เขาจะตัดจากคุณทันที หนุ่มธนูรักอิสระชอบท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกถ้าเขาจะแต่งงานช้า

หากสาวๆคนไหนอยากคบกับหนุ่มธนู ไม่ยาก ก็แค่ต้องทำตัวเองให้สดชื่นอยู่เสมอ มีเรื่องราวสนุกสนาน น่าติดตาม มาเล่าสู่กันฟังบ้าง และที่สำคัญต้องเป็นคนอินเทรนด์ไม่แพเขา อายาพยายามทำอะไรใหม่ๆ ให้ เขารู้สึกเบื่อหน่ายหากิจกรรมแปลกๆใหม่ๆ มาแนะนำ เพียงแค่นี้หนุ่มธนูก็พร้อมจะยื่นเคียงข้างคุณแล้ว ละ

สาวธนู : หนึ่งในสาวที่ดูเหมือนเป็นพวก สวยเจ็ดขีดหยั่ง เพราะทุกอย่างก้าวของเธอจะดูสง่างาม สาวราศีนี้ จะรู้จักการแต่งตัว แต่งหน้า ให้ตัวเองดูดี ชอบเสื้อผ้า อาหารดีๆ เธอจึงขยันหาเงิน เพื่อแสวงหาสิ่งดีๆ ที่เธอต้องการเป็นสาวที่มองโลกในแง่ดี คุณจะไม่ค่อยเห็นสาวราศีนี้อารมณ์เสียซักเท่าไร, แม่จะมีบ้าง แต่ก็น้อยเต็มที เธอเป็นสาวที่มีความมั่นใจ เธอจะไม่ตามแฟชั่นแบบสุดๆ เหมือนหนุ่มธนู แต่เธอจะชอบความเรียบง่ายแต่ดูดี เป็นสาวที่ชอบความตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ และจริงใจ แม่บางครั้งเธอจะดู เป็นสาวหวาน ไปบ้างก็ตาม เป็นสาวที่รักอิสระ ไม่ชอบให้ใครมาบังคับการ หรือสั่งเธอให้ทำโน่นทำนี่ เป็นผู้หญิงที่ไม่ไรสาระ แต่ถึงแม้อาจจะเป็นสาวมั่น แต่บางครั้งเธอก็ซุ่มซ่ามเป็นเหมือนกัน เธอเป็นพวกชอบเล่นกีฬา และอย่าแปลกใจถ้าเธอจะมีเพื่อนผู้ชายมากกว่าเพื่อนผู้หญิง พวกชอบนินทาทำอะไรสาวราศีนี้ไม่ได้หรอก เพราะเธอไม่เคยใส่ใจเลย

คุณหนุ่มๆที่หวังชายขนมจีบสาวราศีนี้ คุณจะต้องทำให้เธอยอมรับ เธอไม่ชอบผู้ชายอ่อนแอ แต่ชอบผู้ชาย ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง คุณต้องพยายามยอมรับให้ได้ว่า เธอเป็นผู้หญิงที่พูดจาตรงไปตรงมา หวานไม่ เป็น ถ้าคุณอยากได้สาวที่พูดจา จะจา พี่คะ พี่ขาแล้วละก็, คุณควรจะไปจีบสาวราศีอื่นมากกว่า เรื่องความรัก สำหรับเธอไม่ใช่เรื่องที่ควรซีเรียส แต่สำหรับเรื่องแต่งงาน เธอกลับมีความคิดความ มั่นจะทำให้เธอหมด อิศรภาพเลยทีเดียวนะ ถ้าคิดจะคบกับสาวราศีนี้ให้นานทีเดียว แคตรงไปตรงมากับเธอ อายาใช้เล่ห์เหลี่ยม แค นี้ เธอก็พร้อมจะคบหาสมาคมกับคุณแล้วละ

ราศีมังกร (16 ม.ค. - 15 ก.พ.)

หนุ่มมังกร : จริงจัง ตั้งมั่น บุกบันไม่ย่อท้อ ทะเยอทะยาน ชีวิตต้องเดินไปข้างหน้า อยู่ตลอดเวลา มีการวางแผน และมุ่งมั่น ที่จะไปถึงจุดหมาย เป็นคนค่อนข้างซีเรียส บ้า งาน แถมยังเป็น พวกเก็บอารมณ์เก่งมาก ๆ แต่ไม่ถึงขั้นเก็บกด เขาไม่ค่อยชอบยุ่ง เรื่องชาวบ้าน มีแนวคิดค่อนข้างก้าวไกล มีความเคารพผู้อาวุโส ติดจะขี้อาย หนอยๆ ด้วยนะ ถาคคนในใจคุณสาว ๆ เกิดราศีมังกรละก็ การันตีความเป็นผู้นำได้เลย แต่คุณอาจจะมองว่า เขาซีเหี้ยวนะ กว่าจะควักกระเป๋าที่ก็คิดแล้วคิดอีก จริงๆไม่ใช่ เขาไม่ได้เห็นยวหรอก แต่เขารอบคอบที่ จะจ่ายเงินมากกว่า ที่สำคัญเป็นคนพอมจัดคนหนึ่งเลยละ แอคเป็นบ้า แต่เขาก็เป็นทีปรึกษาที่ดีก็ได้นะ ถาอยากเป็น

ถาคคิดจะแต่งงานกับคนราศีนี้ ลองกุมดูตัวเองนิดหนึ่ง เขาไม่ชอบผู้หญิงเปรี้ยวเซ็ดฟันหรือสมัยใหม่จ้า อย่า รุกกอน คุณต้องมีพอมด้วยเหมือนกัน ยิ่งคุณมีความรู้ ฐานะ คู่ควรกับเขาละก็ มีเปอร์เซ็นต์สูงจะ ที่จะสมหวัง เคล็ดลับ เขาชอบคนเอาใจ และต้องเขาใจเขามากๆ ด้วยละ

สาวมังกร : หนูชอบ ชอบ ให้ใครๆให้ความสำคัญกับหนู และจะเสียใจมากมาก ถ้ามีใครมาแอบนินทาว่า ร้ายหนู ดูเหมือนเธอจะเป็นคนซื่อซุ แต่จริงๆแล้วเป็นคนทีก้าวซุๆ แต่มั่นคงต่างหาก จะไม่ค่อยเห็น สาวราศีนี้ตกต่ำ เพราะอะไรนะหรือ ก็เพราะว่าเธอหมกจะมีความทะเยอทะยานแฝงอยู่ไม่ต่างกับหนุ่ม ราศีมังกรเหมือนกัน สาวราศีนี้จะมีรูปร่างค่อนข้างสูง และหัวสูง การคบหากับใครซักคน สำหรับเธอแล้ว เป็น เรื่องใหญ่ เพราะเธอจะแปลงร่างเป็นนายทะเลเบียนซุกประวัติชายหนุ่มทีหลงเข้ามาจีบเธอแบบถึยิบ เป็นผู้หญิงหัวดีใจแข็ง และพอมจัด

หนุ่มคนไหนทีเล็งสาวราศีมังกรอยู่ ต้องจริงจังไม่จริงใจ และต้องรักจริงหวังแต่งงานไม่ใช่หวังอย่างอื่น และยิ่ง ถาทำใหเธอรู้สึกวากับคุณแล้ว มันคงปลอดภัย ความสำเร็จของคุณก็อยู่ไม่ไกลเลย ออ..คุณหนุ่มๆ ต้องมี มาดหนอยนะ ถึงจะเขาด ถาอยากสนิทด้วย ก็เอาศัยเรื่องงาน ปูทางเขาไปก่อน แต่ถาคคุณทำตัวไม่เป็น โลเป็นพวย ไม่ได้แอมแน ขอโบก.... เคล็ดลับ อย่าทำให้เธอโกรธมากๆ เต็ดซาด เพราะเธอจะเป็นพวกทีโกรธไดนานมาก

ราศีกุมภ์ (16 ก.พ. - 15 มี.ค.)

หนุ่มกุมภ์ : เป็นผู้ชายเงียบๆ ทีมีอะไรให้คุณแปลกใจเสมอๆ และเป็นคนที่มีความ คิดทีคาดเดาได้ยากมาก เป็นผู้ชายทีรักอิสระมากๆ ไม่ชอบกฎเกณฑ์เอามากๆ อยู่ๆไป สร้างกฎครอบเขา เพราะเขาจะเดินหนีไปจากคุณโดงายๆ เลยละ เขาไม่ได้ไม่ใสใจ คนทีเขารักหรือคุณนะ แต่เขามีเรื่องอื่นๆ อีกมากทีดึงความสนใจของเขาไปจากคุณ เขา เป็นคนไม่เก็บอาการ คุณสังเกตได้เลยวันไหนเขาอารมณ์ดี หรือไม่ดี ใครเขาจะอึดอะไรก็ซุๆ หนุ่มกุมภ์ ไม่สน เขาคิดเสมอว่า ทำไมต้องเหมือนคนอื่น วัน ๆ เขาชอบศึกษาเรื่องนั้น เรื่องนี้ แมกระทั้งคนทีเป็นแฟน เขาจะคอยๆเรียนรู และคนควาตัวตนของคนทีเขารัก แถมยังมีเวลาไป ศึกษาคนควาผุคนรอบๆ ตัว อีกด้วยนะ เป็นผู้ชายคนหนึ่งทีรักงานศิลปะ แต่เกลียดคนโกหกอย่างมาก เป็นผู้ชายดีทีแอบซึเหงาเล็ๆ สิ่งหนึ่งทีบงบอกความเป็นตัวตนของหนุ่มราศีนี้ก็คือ เขาไม่ชอบการแข่งซึน ซึงดีซึงเด่นเอาซะเลย และที สำคัญ คุณอาจมองเขาวาเป็นคนมีเพื่อนมาก แต่จริงจก แล้วเขามีเพื่อนสนิทจริงจก แค่มกึคน

ถาคคุณคิดอยากจะจับผู้ชายราศีนี้ให้อยู่หมัดละก็ ง่ายนิดเดียว ทำตัวให้ลึกลับซึว และทีสำคัญมากจก ก็คือ คุณต้องใหอิสระกับเขา ซึนคุณตามจิกเขาเขา-เย็น คุณจะสูญเสียเขาไปในเวลาอันรวดเร็ว

สาวกุมภ์ : สาวกุมภ์จะเป็นสาวหน้าตาสดใส เฉลียวฉลาด แต่เป็นสาวอารมณ์แปรปรวนคนหนึ่งในจักร ราศี บางวันก็ราเริงสดใส บางวันก็ซึมเศรา อยู่ารองให เอาแหนเอาอนอะไรกับคุณเธอไม่ค่อยได้ ถาใคร ทำใหเธอเสียใจซึนมาละก็ เธอจะเก็บไวนานมาก รวมถึงถาใครทำใหเธอโกรธมากจก เธอจะทำเหมือนว่า คนๆ นั้นไม่เคยมีตัวตนอยู่ในโลกเลยทีเดียว เป็นสาวทีมีความอึดคนหนึ่ง ลงมือทำอะไรแล้ว ไม่ลมเลิก ง่ายจกแน ความรักสำหรับเธอแล้วเป็นสิ่งสวยงาม เรื่องโรแมนติกเป็นเรื่องทีเธอชอบ แต่เธอก็เป็นพวก จูสาวทีกลัวฝน คือ กลัวทีจะผิดหวัง เป็นคนเขากับคนงาย แต่เป็นคนที่เลือกคบคน งงละสิ คือเธอคุยกับ ใครก็ได แต่เลือกทีจะปรึกษากับใครบางคนเท่านั้น เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง อีกเรื่องทีฟัง ระวังก็คือ เธอจะเป็นคนรักษาสัญญามาก คำไหนคำนั้นนะจะ ชอบบอก

หากอยากกรูสาวราศีนี้ อย่าซึงเธอไวในกรงทอง เงินไม่ใช่สิ่งทีเธออยากได้อิสรภาพต่างหากทีเธอต้องการ ขอดีก็คือ คุณก็จะเป็นอิสระด้วย เพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงทีวิ่งตามคุณทุกฝีก้าว และทีน่าอิจจาสุดจก ก็คือเธอ จะมีอะไรใหม่ ๆ ในชีวิตใหคุณได้ตื่นเตนตลอดเวลาอีกด้วย

ราศีมีน (16 มี.ค. - 13 เม.ย.)

หนุ่มมีน : ผู้ชายชาวอินทรี เป็นอีกคนที่มีอารมณ์แปรปรวน เห็นอยู่ว่าวันนี้ดูท่า จะอารมณ์ดี แต่แค่นั้นไปไม่กี่นาที หันมามองอีกที หนวดตาเปลี่ยนไป อยู่ๆ อารมณ์ก็ บูดขึ้นมาซะอย่างนั้นแหละ เขาเป็นคนช่างคิด ที่ไม่ค่อยพูดเท่าไร แต่ลึกๆแล้ว ระหว่างที่เขาเงียบ เขาจะรู้และอ่านออกว่า ผู้คนที่อยู่รอบตัวเขากำลังคิดอะไร เป็นคน ที่เก็บความลับได้เก่งมาก หลอกถามยังไง ก็ไม่บอก ยกเว้นอยากจะทำเอง แต่คงยาก สำหรับเขาแล้ว ความลับก็คือความลับ เอามาบอกกันไม่ได้, เขาไม่ใช่คนยึดติดกับวัตถุ ใครจะถูกหวย รวยหุน มาจากไหน ได้ปรับตำแหน่ง ไปเป็นอะไรก็ช่าง เรื่องพวกนี้ไม่ได้อยู่ในความสนใจของเขาเลย ผู้ชายงายๆ สบายๆ คือ ตัวตนที่แท้จริงของเขาหนุ่มมีนจะมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน ไม่ดูถูกคนอื่น เขาไม่ชอบกฎเกณฑ์ ข้อ บังคับ เพราะจะทำให้เขาอึดอัด ความเรียบง่าย สบายๆ อาจทำให้เขาพลาดโอกาสดีๆ หลายครั้ง เป็นผู้ชายที่ น่ารักที่พร้อมจะฟังคุณพูด โดยไม่มีที่ทาวาจะรำคาญ

เคล็ดลับหากอยากจะทำใจหนุ่มมีน ง่ายๆแค่ปล่อยให้เขาได้อยู่คนเดียวบ้าง อย่าตามติดเขามากนักเพราะ เขาเองก็ไม่ใช่นุ่มนวล หยาบกรวดจะให้อิสระกับคนที่เขารักเหมือนกัน ข้อควรระวัง อย่าทำให้เขาโกรธ หนุ่มมีนเวลาโกรธจะเสียงดัง และซีไวยวาย....

สาวมีน : ผู้หญิงช่างฝันตัวจริง เสียจริงเลยละ อ่อนไหวมากจ้ะๆๆ ดูหนังก็ร้องไห้ ฟังเพลงก็ร้องไห้ดูอ่อน แอนาทะนุถนอม และยิ่งถ้าตกอยู่ในห้วงแห่งความรักด้วยแล้ว วันๆ เธอจะหน้าแดง แคพูดถึงคนที่เธอ แอบชอบ เธอก็จะเขิน ปิดตัวไปมา เป็นสาวที่รักส่วนตัวสูง ที่หาแปลกใจก็คือ จะเป็นอีกหนึ่งราศีที่มี ลาง สั้นทรน ที่อ่อนหวานแมนยำ นิสัยติดตัวอีกอย่างของสาวราศีนี้ก็คือ เธอชอบชอบที่จะซื้อรองเท้า แมจะมีอยู่ แล้วหลายสิบคู่ก็ตาม นุ่มๆที่กำลังหลงรักสาวราศีนี้ บอกได้เลยว่า คุณจะได้อีกคนรักที่พร้อมจะเป็น ช่างเท้า หลัง เธอคิด ว่าผู้ชายจัดการเรื่องต่างๆ ได้ดีกว่าผู้หญิง เธอช่างเอาใจ อยากให้คนที่เธอรักมีความสุขขอเสีย ก็มีนะ เธอมักจะชอบคิดว่า ตัวเองไม่ดีพอ สุนคนอื่นก็ไม่ได้ และที่สำคัญเธอเป็นพวกที่จะล้มเลเวลเวลา ที่จะต้อง ตัดสินใจอะไรซักอย่าง

ถ้าคุณคิดจะเลือกสาวมีน คุณจะได้อีกคนที่พร้อมจะเป็นแม่บ้าน เป็นนางฟ้าตัวน้อยๆ ของคุณ แต่คุณต้อง เตรียมใจไว้น้อยหนึ่งนะ จากความอ่อนไหวของเธอ อาจทำให้เธอกลายเป็นแมมดขึ้นมาก็ได้ เตือนไว้ กอนละกัน